

KẾ HOẠCH

Thực hiện Kết luận số 303/KL-ĐTT ngày 27/9/2024 của Đoàn thanh tra Quân khu 3
Về công tác xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách lực lượng Dân quân tự vệ
đối với Ban CHQS huyện An Lão

Căn cứ Kế hoạch số 6046/KH-BCH ngày 07/10/2024 của Bộ CHQS thành phố thực hiện Kết luận thanh tra số 303/KL-ĐTT ngày 27/9/2024 của đoàn thanh tra Quân khu 3 về công tác xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV) đối với Ban CHQS huyện An Lão (Kết luận thanh tra số 303/KL-ĐTT). Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2024. Ban CHQS huyện An Lão xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm nội dung Kết luận thanh tra số 303/KL-ĐTT ngày 27/9/2024 của Đoàn thanh tra Quân khu 3 về công tác xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách Dân quân tự vệ đối với cơ quan Ban CHQS huyện và các xã, thị trấn.

2. Yêu cầu

Các cơ quan đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm mà đoàn Thanh tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và khắc phục kịp thời.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG KẾT LUẬN THANH TRA

T T	Nội dung tồn tại, hạn chế	Biện pháp khắc phục	Thời gian thực hiện	Cơ quan đơn vị chủ trì	Cơ quan đơn vị phối hợp	Cơ quan đơn vị thực hiện
01	Số lượng cán bộ BCHQS xã, thị trấn trình độ đại học, cao đẳng NQSCS còn thấp	Phối hợp Tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo triển khai các xã, thị trấn cử cán bộ đi đào tạo trình độ đại học, cao đẳng NQSCS	Hàng năm	Ban CHQS huyện	Phòng nội vụ huyện	Các xã, thị trấn

02	Sổ đăng ký quản lý công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV thống kê, lưu giữ chưa đầy đủ	Tổ chức triển khai khắc phục theo đúng quy định	Quý IV/2024 và những năm tiếp theo	Ban CHQS huyện	Các xã, thị trấn,	Các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ
03	Rà soát Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ một số đ/c quá tuổi nhưng không có QĐ kéo dài.	Rà soát, chỉ đạo các đơn vị bổ sung quyết định kéo dài thay thế quyết định quá tuổi.	Quý IV/2024 và những năm tiếp theo	Ban CHQS huyện	Các xã, thị trấn,	Các đơn vị tự vệ
04	Chưa tham mưu với UBND huyện tổ chức khảo sát thành lập lực lượng tự vệ trong các loại hình doanh nghiệp còn hạn chế.	Tham mưu cho UBND huyện khảo sát, rà soát, đề xuất, thành lập đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp trên địa bàn đủ điều kiện.	Hàng năm	Ban CHQS huyện	Phòng KTHT, Phòng LĐ	Các doanh nghiệp trên địa bàn chưa có LLTV
05	Ban CHQS cấp xã chưa thực hiện xác nhận về sức khỏe Y tế cấp xã đối với công dân được tuyển chọn tham gia LLDQTV theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 77/2020	Chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn xác thực sức khỏe Y tế cho LLDQTV được tuyển chọn	Quý IV/2024 và những năm tiếp theo	Ban CHQS huyện	Trung tâm Y tế huyện	Ban CHQS và trạm Y tế các xã, thị trấn
06	Ban CHQS huyện năm 2023 huấn luyện DQBC qs 302/330 đc = 91,5% thời gian 7/12 ngày	Tổ chức huấn luyện các đối tượng bảo đảm thời gian, quân số theo quy định.	Hàng năm	Ban CHQS huyện	Các xã, thị trấn	Các xã, thị trấn
07	Giáo án HL chiến thuật đánh máy trên khổ giấy A4	Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức hoàn thiện, viết giáo án huấn luyện.	Hàng năm	Ban CHQS huyện		
08	Năm 2022, 2023 Ban CHQS huyện không tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho các đối tượng.	Nghiêm túc rút kinh nghiệm mà đoàn thanh tra QK và Bộ CHQS thành phố chỉ ra	Hàng năm	Ban CHQS huyện	Ban CHQS huyện	Ban CHQS huyện
09	Bảo đảm vật chất trang thiết bị HL chưa đầy đủ cho DQ binh chủng	Tổ chức củng cố trang thiết bị HL cho DQ binh chủng đầy đủ vật chất	Quý IV/2024 và những năm tiếp theo	Ban CHQS huyện	Ban CHQS huyện	Ban CHQS huyện

10	Rà soát bổ sung kiện toàn hệ thống văn kiện SSCĐ ngành DQTV chưa kịp thời khi thay đổi người chỉ huy.	Nghiêm túc rút kinh nghiệm mà đoàn thanh tra QK và Bộ CHQS thành phố chỉ ra	Hàng năm	Ban CHQS huyện	Các xã, thị trấn	Các xã, thị trấn
11	Ban CHQS thị trấn An Lão năm 2023 HL DQCĐ 24/28 đ/c = 85,7%, thời gian 10/12 ngày.	Tổ chức hoàn thiện và kịp thời rút kinh nghiệm cho những đợt HL tiếp theo	Hàng năm	Ban CHQS huyện	Ban CHQS tt An Lão	Ban CHQS tt An Lão
12	Ban CHQS huyện cấp phát quân trang chưa đúng niên hạn, danh sách cấp phát có trường hợp chưa trùng khớp với biên chế.	Tổ chức rà soát kiện toàn danh sách biên chế theo đúng quy định	Quý IV/2024 và những năm tiếp theo	Ban CHQS huyện	Các xã, thị trấn	Các xã, thị trấn

III. THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN THANH TRA

TT	Nội dung thực hiện các kiến nghị	Thời gian thực hiện	Cơ quan đơn vị chủ trì	Cơ quan đơn vị phối hợp	Cơ quan đơn vị thực hiện
01	Chỉ đạo các xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ rút kinh nghiệm xác định trách nhiệm tập thể, các nhân; xây dựng kế hoạch rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách lực lượng DQTV do Đoàn Thanh tra Quân khu chỉ ra.	Quý IV/2024 và những năm tiếp theo	Ban CHQS huyện	Các xã, thị trấn Các đơn vị tự vệ	Các xã, thị trấn Các đơn vị tự vệ
02	Tiến hành công khai kết luận, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo đúng quy định.	Quý IV/2024 và những năm tiếp theo	Ban CHQS huyện	Các xã, thị trấn Các đơn vị tự vệ	Các xã, thị trấn Các đơn vị tự vệ
03	Tổ chức kiểm tra công tác xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách lực lượng DQTV các xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ.	Quý IV/2024 và những năm tiếp theo	Ban CHQS huyện	Các xã, thị trấn Các đơn vị tự vệ	Các xã, thị trấn Các đơn vị tự vệ
04	Ban CHQS huyện tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trong việc quán triệt và triển khai thực hiện Luật DQTV năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật: các Nghị quyết, chỉ thị của thành phố và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy Bộ CHQS thành phố về công	Hàng năm	Ban CHQS huyện	Các xã, thị trấn Các đơn vị	Các xã, thị trấn Các đơn vị

	tác DQTV. Thực hiện đào tạo cán bộ quân sự Ban CHQS cấp xã; gắn đào tạo với quy hoạch và sử dụng sau đào tạo.			vị tự vệ	tự vệ
05	Tiếp tục xây dựng lực lượng DQTV bảo đảm chất lượng, số lượng phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương. Chú trọng xây dựng DQTV ở các địa bàn trọng yếu. Chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn các đơn vị tự vệ về công tác xây dựng, hoạt động lực lượng tự vệ của Ban CHQS cơ quan tổ chức; rà soát xây dựng lực lượng tự vệ ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài.	Hàng năm	Ban CHQS huyện	Các xã, thị trấn Các đơn vị tự vệ	Các xã, thị trấn Các đơn vị tự vệ
06	Thực hiện tốt phương châm huấn luyện “ Cơ bản, thiết thực, chất lượng”: tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng cán bộ DQTV; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng DQTV theo phân cấp, đảm bảo nội dung, thời gian, quân số theo quy định tại Thông tư số 69/2020/TT-BQP của BQP. Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá chất lượng tập huấn, huấn luyện. hội thi, hội thao.	Quý IV/2024 và những năm tiếp theo	Ban CHQS huyện	Các xã, thị trấn Các đơn vị tự vệ	Các xã, thị trấn Các đơn vị tự vệ
07	Duy trì và thực hiện nghiêm túc các chế độ hoạt động SSCĐ của DQTV.	Quý IV/2024 và những năm tiếp theo	Ban CHQS huyện	Các xã, thị trấn Các đơn vị tự vệ	Các xã, thị trấn Các đơn vị tự vệ
08	Chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách lực lượng DQTV theo quy định hiện hành và nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành kèm theo Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và một số định mức chi cho DQTV thành phố giai đoạn 2021 – 2025.	Quý IV/2024 và những năm tiếp theo	Ban CHQS huyện	Các xã, thị trấn	Các xã, thị trấn
09	Cấp phát, sử dụng trang phục dân quân hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Thực hiện đăng ký quản lý, sử dụng, kiểm tra, kiểm kê, điểm nghiệm, bảo quản vũ khí, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật theo quy định tại Thông tư 76/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ Quốc phòng.	Quý IV/2024 và những năm tiếp theo	Ban CHQS huyện	Các xã, thị trấn	Các xã, thị trấn Các đơn vị tự vệ
10	Đảng ủy Quân sự huyện phối hợp với Đảng ủy các xã, thị trấn làm tốt công tác phát triển đảng trong lực lượng DQTV. Đẩy mạnh chất lượng sinh hoạt, hoạt động của Chi bộ Quân sự.	Quý IV/2024 và những năm tiếp theo	Ban CHQS huyện	Các xã, thị trấn	Các xã, thị trấn Các đơn vị tự vệ

11	Thường xuyên củng cố kiện toàn Ban CHQS cấp xã Ban CHQS cơ quan tổ chức ở cơ sở, Thôn đội trưởng và cán bộ đơn vị DQTV; xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện SSCĐ theo quy định.	Quý IV/2024 và những năm tiếp theo	Ban CHQS huyện	Các xã, thị trấn	Các xã, thị trấn Các đơn vị tự vệ
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	----------------	------------------	--------------------------------------

Nhận được kế hoạch, yêu cầu các xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ quán triệt triển khai, thực hiện, sẵn sàng phục vụ Quân khu, Bộ CHQS thành phố kiểm tra kết quả việc thực hiện kết luận thanh tra. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ban CHQS huyện. trước ngày 24/10/2024 để báo cáo Bộ CHQS thành phố theo quy định./.

Nơi nhận:

- 5 chỉ huy, 3 ban;
- Ban CHQS các xã, thị trấn;
- Cơ quan, đơn vị tự vệ;
- Lưu: VT, TM.

CHỈ HUY TRƯỞNG



Thượng tá Đỗ Văn Thuởng

